
 
 

 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 

เวลา 16.00 – 19.00  น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

............................................................................................................................. ......................... 
 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  คณบดคีณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักด์ิ  ประสานพันธ์) 

2. รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน    กรรมการ 

(ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์) 

3. รองคณบดฝี่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา กรรมการ 

(ดร.นิศรา  บุญเกิด) 

4. รองคณบดฝี่ายวิจัยและนวัตกรรม    กรรมการ 

(นายวิทวัส  สัจจาพงศ์) 

5. รองคณบดฝี่ายคุณภาพนิสิต     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ) 

6. ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา  ไชยวังศรี) 

7. ประธานหลักสูตรชีวเคมี      กรรมการ 

(ดร.จักรพงษ์ คนธรรม์) 

8. ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร  กรรมการ 

(นายปัณณฑัต สุทธรัิกษ์) 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักด์ิ ทองรอง   กรรมการ 

10. ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข     กรรมการ 

11. รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เลขานุการ 

(นายนฤพงศ์  สันทราย) 

12. นางหน่ึงฤทัย เทพสิงห์      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

-ไม่ม-ี 

    

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  ผู้ช่วยคณบดบีรหิารงานดา้นกายวิภาคศาสตร์    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ พัดเกิด (แทน))  

2.  ผู้ช่วยคณบดบีรหิารงานดา้นสรีรวิทยา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพันธ์ กังวาล)   
 

เริ่มประชุม   เวลา 16.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ ดังนี ้

1. ผลการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.ดร.อรอำไพ จ่าภา สังกัด 

หลักสูตรจุลชีววิทยา ระดับการขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สรุปผลการประเมิน ผ่านการ

ประเมิน  

- ผลประเมินผลการสอน คะแนนเฉล่ียคณะอนุกรรมการ 3.50 คะแนน อยู่ในระดับมีความชำนาญ 

พิเศษในการสอน  

 - ผลประเม ินค ุณภาพเอกสารหล ักฐานที ่ ใช ้ ในการประเม ินผลการสอน คะแนนเฉล ี่ย

คณะอนุกรรมการ 3.53 อยู่ในระดับผลงานมีคุณภาพดีเด่น 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์ ส่งผลงานวิจัยเพ่ือขอรับทุนจาก

ศูนย์การวิจัยสเต็มเซลลเ์พ่ือยื่นเสนอขอต่อผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มหี้องเพาะเลี้ยง

เซลล์ที่เพียงพอ 

3. การขอยืมครุภัณฑ์การศึกษาของคณะแพทยศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ 

ทางคณะได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเพ่ือให้ทางสาขากายวิภาคศาสตร์เข้าใช้งานเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

4. การเสนอชื่อผู้มีสิทธิดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา คณะได้ดำเนินการจัดส่ง

รายช่ือไปยังสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว รายละเอียดข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยได้ 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ สารเคมี ประจำปี พ.ศ. 2566 

สรุปเรื่อง  

ตามทีค่ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซือ้พัสดุเพ่ือใชในการเรียนการ

สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางคณะได้ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 4,858,800.00 

บาท (ส่ีล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทางกองแผนงานมหาวิทยาลัยไดพิ้จารณาแล้ว ได้

จัดสรรงบประมาณให้แก่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวนเงิน 2,400,000.00 (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

ซึ ่งทางคณะได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้แต่ละสาขา/หลักสูตร เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อโปรด

ทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 

สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซือ้จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทางสาขา/หลักสูตร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม

ระยะเวลาในแผน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

  

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อโปรด

ทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

   

 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง งบประมาณในการจัดซื้อโปรเจคเตอร์  

สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อโปรเจคเตอร์ เพื่อทดแทน

ของเดิมที่มีอายุหลอดภาพมากเกินกว่า 2,000 ชั่วโมง จำนวน 3 เครื่องส่งผลให้มีการแสดงภาพไม่คมชัด 

และมีหลอดภาพเสยี จำนวน 1 เครื่อง ทางกองแผนงานจึงอนุมัติงบประมาณพร้อมโอนงบประมาณให้ทาง

คณะดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อโปรด

ทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

   

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 เรื่อง แผนในการปรับปรุง อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีแผนในการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

โดยมีรายการดังน้ี 

1. จ ัดทำป้าย Anatomy Hall และห้องให้คำปรึกษาโภชนาการ  อยู ่ระหว่างการโอน

งบประมาณและดำเนนิการจัดทำแผนจัดซือ้จัดจ้าง 

2. จัดทำที่นั่งสำหรับนิสิตอยู่ระหว่างการโอนงบประมาณและดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ

จัดจ้าง 

3. จัดทำห้องพักและสวัสดิการช้ัน 2 และ 3 คณะยังไม่มงีบประมาณในการดำเนนิการ 

4. จัดทำห้องบัณฑิตศึกษา คณะยังไม่มงีบประมาณในการดำเนนิการ 

5. จัดทำห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชือ้ คณะยังไม่มงีบประมาณในการดำเนนิการ 

6. จัดทำห้องจัดเก็บสารเคมีคณะ คณะยังไม่มงีบประมาณในการดำเนนิการ 

7. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม อยู่ระหว่างการโอนงบประมาณและดำเนินการจัดทำ

แผนจัดซือ้จัดจา้ง 

8. ซ่อมบำรุงห้องน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางคณะได้ดำเนินการสำรวจ และทำ

หนังสือเพ่ือแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแลว้ 

 ซึ่งบางรายการยังไม่มงีบประมาณในการปรับปรุง ทางคณะจะดำเนินการเบื้องต้นเพ่ือยื่นขอใช้งบ 

ประมาณสะสมในไตรมาศที่ 3 ต่อไป 

 



 
 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อโปรด

ทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

   

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 เรื่อง ผลการประเมินคณะกรรมการประจำคณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้บุคลากรคณะฯ ประเมินคณะกรรมการประจำคณะ 

ประจำปี พ.ศ. 2565 บัดนี้ทางคณะฯ ได้สรุปผลการประเมินแล้ว และได้ดำเนินการส่งผลการประเมินให้

ท่านคณบดีรับทราบและส่งผลให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นที่

เรียบรอ้ยแล้ว  

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อโปรด

ทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.6 เรื่อง การตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ จากหน่วยตรวจสอบภายนอก 

สรุปเรื่อง 

จากการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุ

ประเภทที่คงเหลอือยู่เพียงวันส้ินงวด เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ปรากฎผลดังนี้ 

1. การตรวจสอบการรับ-จ่าย วัสดุ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีวัสดุและ

ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย แล้วปรากฎว่าการรับ-จ่าย วัสดุมีความถูกต้อง สำหรับการตรวจรับ

วัสดุทุกรายการมียอดคงเหลอืถูกต้องตามบัญชี 

2. การตรวจสอบครุภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

จำนวนรวมทั้งส้ิน 6,242 รายการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อโปรด

ทราบ 



 
 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.7 เรื่อง แจ้งกำหนดการในการจัดโครงการทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2566 

สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนนิการจัดโครงการทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดงีามของไทย เพ่ือให้บุคลากรและนิสติคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

แสดงออกถึงความเป็นไทย และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความ

สามัคคีระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งทั้งกจิกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวคือ 1) กิจกรรมสานสัมพันธ์

วิทย์แพทย์ จะจัดขึน้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และ 2) กิจกรรมทำบุญปีใหม่ จะจัดขึน้ในวันที่ 9 มกราคม 

2566  
 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อโปรด

ทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.8 เรื่อง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบกรอกภาระงานพนักงานสายวิชาการ  

สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีแบบกรอกภาระงานพนักงานสายวิชาการที่ใช้กรอกในปี 

พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร/สาขา ได้ขอให้ทางคณะปรับปรุงแบบกรอกภาระงานพนักงานสาย

วิชาการโดยแต่ละสาขาไดเ้สนอรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อโปรด

ทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ นายนฤพงศ์ สันทราย เจ้าหน้าที่บุคคล ดำเนนิการปรับปรุง

แก้ไขตามที่เสนอ และแจ้งเวียนให้บุคลากรคณะฯ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.9 เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

ของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 



 
 

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเรื่อง เครื่องแต่งกาย

ของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เน่ืองจากมีนิสิตย่ืนขอแต่งกายชุดไปรเวทเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย

โดยเสนอขอแต่งกาย 1 วัน ต่อสัปดาห์ ทางมหาวิทยาลัยจึงขอส่งร่างข้อบังคับดังกล่าวให้ท่านได้

รับทราบรายละเอียด ซึ่งสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ

โปรดทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.10 เรื่อง แจ้งผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ภายใต้โครงการวิทย์แพทย์สัญจร 

สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะฯ ได้จัดให้มีโครงการวิทย์แพทย์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะฯ 

มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะฯ ภายใต้โครงการวิทย์แพทย์สัญจรในพืน้ที่ภาคอีสาน จำนวน 

22 โรงเรียน ซึ่งมีผลตอบรับค่อนข้างดีจะเห็นได้กจากยอดโควตาครูแนะแนวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 

พ.ศ. 2564 จำนวน 345 คน ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 600 คน โดยตัวเลขที่แน่ชัดจะสรุปได้หลังจาก

รอบแอดมิชช่ัน 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ

โปรดทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.11 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจจัดงาน Open house มหาวิทยาลัย

พะเยา   

สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยจะจัดงาน Open house มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 

ณ อาคารอุบาลี โดยจะแบ่งเป็น 2 ห้อง คือ ห้องผู้บริหารพบครูแนะแนว และห้องนักเรียนพบปะ

คณะ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในวันเวลาดัง

เอกสารประกอบการประชุม 

 



 
 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.12 เรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

(Super KPI) 

สรุปเรื่อง 

กองบริหารงานวิจัย ได้มีการจัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

(Super KPI) ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางกองบริหารงานวิจัย

จึงไดข้อให้ทางคณะฯ จัดส่งข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระบบนานาชาตต้ัิงแต่ 1 มกราคม 

2565 ถึง มิถุนายน 2566 ทางคณะฯ จึงขอความร่วมมือประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาข่า สำรวจ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และประมาณการผลงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วจัดส่งมายัง 

นายนฤพงศ์ สันทราย ผู้ประสานงานวิจัย เพื่อดำเนินการประมาณการจำนวนผลงานวิจัย และจัด

ส่งไปยังกองบรหิารงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัด Supe KPI ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ

โปรดทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.13 เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สรุปเรื่อง 

ตามที ่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนผลงานวิจัย คณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ นั้น ทางคณะได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรคณะฯ ได้ยื่นข้อเสนอในการ

ขอรับทุนวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสายวิชาการ และประเภทสายสนับสนุน ซึ่ง

สามารถยื ่นขอรับทุนการได้ถึงวันที ่ 9 ธันวาคม 2565 โดยทางคณะฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหน้าเว็บไซต์คณะฯ 

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ

โปรดทราบ 

 



 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.14 เรื่อง โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

สรุปเรื่อง 

สถานบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จะดำเนินงานนโครงการออมสินยุวพัฒน์รกัษ์

ถิ่น ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันให้แก่

ทีมนักศึกษา และสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ร่วมคิด ร่วมทำ นำกระบวนการทำงานสมัยใหม่ไปพัฒนา

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ทางสถานบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงขอเชิญเขา้

ร่วมรับฟังการช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ และจะมีการเปิดรับสมัครทีมนักศึกษาในช่วง

เดือน มกราคม 2566 โดยผู ้ท ี ่สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ

โปรดทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.15 เรื่อง การบริการวิชาการในโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับ ตำบล

สันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ (ทุกวันอังคาร ช่วงเช้า) 

สรุปเรื่อง 

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ โดยทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หลักสูตร/สาขา ที่สนใจสามารถรว่ม

จัดกิจกรรมและร่วมลงพ้ืนที่ได้ 

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.16 เรื่อง การบริการวิชาการในโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทก

หวาก (ทุกวันอาทิตย์) 



 
 

สรุปเรื่อง 

   โรงเรียนผู้สูงอายุวิถีพุทธ นำชีวิตมีสุข วัดแม่กาโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมืองพะเยาได้มีการจัด

กิจกรรมแข่งขันกีฬาส ีให้กับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริม

ให้ร่างกายมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 

2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้

หลักสูตร/สาขา ที่สนใจเข้าร่วมลงพืน้ที่ได้ 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ

โปรดทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 1.2.17 เรื ่อง การทำงานวิจัยร่วมกับผู ้ประกอบการเอกชนใน

ลักษณะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งมีและไม่มีค่าตอบแทน 

สรุปเรื่อง 

  การทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนในลักษณะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งมีและไม่มี

ค่าตอบแทนจะต้องดำเนินการแจ้งการดำเนินงานให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ หากงานวิจัยมี

ค่าตอบแทนต้องนำส่งเงินให้กับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะหัก 10% ของทุนที่ไดรั้บ 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ

โปรดทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.18 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานออกร้านขายอาหารและผลิตภัณฑ์  

สรุปเรื่อง 

คณะศิลปศาสตร์จะดำเนินการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ International festival 

ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ การจัดงาน

ออกร้านขายอาหาร และผลิตภัณฑ์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ หากหลักสูตร/สาขา ใดสนใจออก

ร้านสามารถแจ้งความประสงค์มายังรองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เพื่อจะดำเนินการแจ้งเพิ่ม

ร้านค้าให้ทางคณะศิลปศาสตร์ต่อไป 

 



 
 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ

โปรดทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที ่ 1.2.19 เร ื ่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร  คณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร                      

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างเดอืนมกราคม – เมษายน 2566 โดยมีกจิกรรมดังน้ี 

  1) กิจกรรม 5,000 steps a day 

2) กิจกรรมพัฒนาองค์ประกอบร่างกาย (BIA) 

3) กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะ 

4) กิจกรรมแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบรายละเอียดวันเวลา และกำหนดการจะแจ้งเวียนให้ท่านทราบผ่านทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหน้าเว็บไซต์คณะฯ 

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อโปรด

ทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.20 เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและ

เสนอแนะร่างมาตรฐานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารและรับรองสถาบัน

การศึกษาที่จัดการเรยีนการสอนสาขาการกำหนดอาหาร 

สรุปเรื่อง 

 หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะร่าง

มาตรฐานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารและรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียน

การสอนสาขาการกำหนดอาหาร ในวันพุธที ่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที ่ผ่านมานั้น หลักสูตร

โภชนาการฯ จะขอรับรองวิชาชีพพร้อมต่อการรับรองวิชาชีพ โดยนิสิตปีการศึกษา 2566 จะได้รับ

ใบประกาศหากการย่ืนของทางกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว) ผ่านการอนุมัติ 



 
 

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    

เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที ่ 2.1 เร ื ่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 

สรุปเรื่อง  

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ัน 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา  

 ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว จึงเสนอ

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาตร์การแพทย์ 

ครัง้ที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกีารแกไ้ข 

ระเบียบวาระที่ 3 เสนอเพื่อพจิารณา 

 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ประธานคณะกรรมการเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา  

ระเบียบวาระที่ 3.1.1 เรื่อง การพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการ

เสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 

 สรุปเรื่อง 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 



 
 

 

ระเบียบวาระที่ 3.1.2 เรื่อง การปรับแผนการศึกษา (ปรับย่อย) ของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2 ฝ่ายเลขานุการเสนอทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา  

 

ระเบียบวาระที่ 3.2.1 เรื่องขอความเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชา

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 สรุปเรื่อง 

ตามที่นางสาวอชิรญา ศิริภาพ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุล

ชีววิทยา เพื่อขอความเห็นชอบให้เสนอพิจารณาเสนอชื่อ นางสาวอชิรญา ศิริภาพ อาจารย์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีขอ้มูลผูข้อเสนอกำหนดตำแหน่งตามคุณสมบัติเบือ้งต้น ดังนี ้

         ข้อมูลผู้ขอเสนอกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น 

- ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 1 เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2550 

- ประเมินผลการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. รายวิชา 361352 แบคทีเรยีวิทยาทางการแพทย์ 

2. รายวิชา 361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบือ้งต้น 

3. รายวิชา 361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 

4. รายวิชา 361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและโรคตดิเชือ้ 

5. รายวิชา 361203 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 

6. รายวิชา 361211 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 

7. รายวิชา 322306 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และโรคตดิเชือ้ 

8. รายวิชา 322214 พืน้ฐานเชือ้ก่อโรคในมนุษย์ 

9. รายวิชา 361452 โรคตดิเชือ้อุบัตใิหม่และอุบัติซำ้    

มีผลการประเมินการสอน คะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 

(ผ่านการประเมิน) และมีผลการประเมินเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน คะแนนเฉล่ีย 2.86  

อยู่ในระดับ ดมีาก (ผ่านการประเมิน)  

ผลงานวิจัยที่ยื่นเสนอขอตำแหน่ง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

จำนวน 3 เร่ือง คือ  

1. Antimicrobial Activity of the Green Tea Polyphenol (-)-Epigallocatechin-

3-Gallate (EGCG) against Clinical Isolates of Multidrug-Resistant Vibrio cholerae.    



 
 

มีหน้าที ่เป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ผลงานอยู ่ในฐานข้อมูล Scopus  

จัดอยู่ใน Q1  

2. First study on virulence genes, antimicrobial resistance, and integrons in 

Escherichia coli isolated from cage, free-range, and organic commercial eggs in 

Phayao Province, Thailand. มีหน้าที่เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ผลงาน

อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Q1  

3. Prevalence and Multidrug Resistance of Salmonella in Swine Production Chain 

in a Central Province, Thailand. มีหน้าที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially 

intellectual contributor) อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Q2  
 

 คณะจึงขอความเห็นชอบให้เสนอชื ่อผู ้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอช่ือ ดร.อชิรญา ศิริภาพ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เป็นผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแลว้ ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้เสนอชื่อ นางสาวอชิรญา ศิริภาพ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชาจุลชีววิทยา เป็นผูข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. มอบให้เจ้าหน้าที่บุคลากรสรุปผล และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2.2 เรื่อง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสรุปผลการสอบหา

ข้อเท็จจรงิกรณสี่งผลการเรยีนผดิพลาดของวิชา 365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น   

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ได้มีการประชุมสรุปผลการสอบหาข้อเท็จจริง

กรณีส่งผลการเรียนผิดพลาดของวิชา 365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น โดยทางผู้จัดการรายวิชา 

ดร.นิจติยา สุวรรณสม ยอมรับว่ามีความผิดที่ไม่ไดต้รวจสอบการเข้าเรียนผิดกลุ่มของนิสิต จึงทำ

ให้นิสิตไม่ได้รับคะแนนในส่วนดังกล่าว ซึ ่งทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วพบว่าความ

ผิดพลาดนี้ไม่ได้มีเจตนาทุจริตแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้ชี้แจงและแนบเอกสารหลักฐานทั้งหมดมา



 
 

พร้อมกับรายงานฉบับนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ตันเครือ หัวหน้า

งานวิชาการ ดำเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียนของนิสิต และเห็นควรมอบหมายให้นางสาวนภิาพร 

ตันเครอื หัวหน้างานวิชาการ ดำเนนิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พิจารณา และมีมติเห็นควรให้แกไ้ข

ผลการเรียนของนิสิต โดยมอบหมายให้นางสาวนิภาพร ตันเครือ หัวหน้างานวิชาการ ดำเนินการ

แก้ไขผลการเรียนของนิสิตดังกล่าว  

 

ระเบียบวาระที่ 3.2.3 เรื่อง  ขอพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประกอบการในการ

จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ 

 สรุปเรื่อง  

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสงค์จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการในบริเวณพื้นที่คณะฯ 

บัดน้ีทางผู้ประกอบการที่มีความสนใจไดเ้สนอแบบแปลนโครงสร้างร้านค้าเพ่ือขออนุญาตก่อสร้าง

ร้าน KARL COFFEE  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ผู้ประกอบการดำเนินการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ โดยยื่นผ่านความ

เห็นชอบต่อกองทรัพย์สิน และเข้าคณะกรรมกลั่นกรองของมหาวิทยาลัยตามลำดับ รายละเอียด

แบบแปลนโครงสร้างร้านค้าสวัสดิการปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พิจารณา และมีมติ เห ็นให้

ผู ้ประกอบการดำเนินการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ โดยยื่นผ่านความเห็นชอบต่อกองทรัพย์สิน

ตามลำดับ 

 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที ่ 3.2.4 เร ื ่อง การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สรุปเรื่อง 

 การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยให้ทางคณะจัดบูธให้เด็กนักรียนประมาณ 40 คน 

โดยจะขอความเห็นจากคณะกรรมการประจำคณะฯ จะรับดำเนินการหรือไม่ หากทางคณะฯ รับ

ดำเนินการจะนำเสนอผลงานในหัวข้ออะไรที่จะดำเนินการจัดให้เด็กนักเรียนได้เข้าชม ซึ่งกิจกรรม

ดังกล่าวจะจัด 1 วัน และจะให้นักเรยีนเข้าเยี่ยมชมคณะฯ ประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น

ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพื่อโปรดพิจารณาขอความเห็นชอบเรื่องการจัดกิจกรรมหรือไม่ และหากดำเนินการจัดกิจกรรม

จะนำเสนอผลงานในหัวข้ออะไร  

มติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พิจารณา และมีมติ เห็นชอบให้

ดำเนนิการจัดกิจกรรม หัวข้อที่นำเสนอนักเรียนทางประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา จะดำเนินการ

ประชุมหลักสูตร/สาขา และเสนอหัวข้อภายหลัง 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2.5 เรื่อง การปรับแผนการศึกษา (ปรับย่อย) ของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2565 

สรุปเรื่อง 

หลักสูตรชีวเคมีไดเ้สนอขอปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2565 โดย ชั้นปีที่ 1 จะขอปรับรายวิชา 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป ย้าย

ไปอยู่ช้ันปีที่ 2 ภาคปลาย ชั้นปีที่ 2 จะขอปรับรายวิชา 365240 เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา 

ย้ายไปชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย และรายวิชา 365270 ชีวเคมีเทคโนโลยี ย้ายไปชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น จะขอปรับ 365342 พันธุวิศวกรรม ย้ายไปชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย และ

รายวิชา 365390 ระเบียบวิธีวิจัย ย้ายไปชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย ภาคการศึกษาปลาย จะขอปรับ 

365XXX วิชาเอกเลอืก ย้ายไปช้ันปีที่ 3 ภาคต้น และ XXXXXX เลอืกเสรี Free Elective ย้ายไปช้ันปี

ที่ 3 ภาคต้น รายละเอียดดังเอกสารแนบประชุม 

 



 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพ่ือโปรดพิจารณาขอความเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา (ปรับย่อย) ของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2565มติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พิจารณา และมีมติ เห็นชอบให้ทาง

หลักสูตรชีวเคมีทำหนังสือและเสนอต่อให้ทางมหาวิทยาลัย  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่อง 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding) เพ่ือ

เชิญชวนให้ผู้ที่ประสงค์ยื่นเสนอราคางานปรับปรุงอาคารคณะฯ บัดน้ีทางคณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการ

ประเมินราคาแบบแปลนอาคารคณะฯ ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด  
 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อโปรด

ทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง การเปิดรับอาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา 

สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะฯ ได้มกีารเปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา ทางคณะฯ ได้ดำเนินการ

สัมภาษณ์แล้วน้ัน ทางผู้สมัครมีคุณสมบัตไิม่ตรงตามที่คณะฯ กำหนด บัดนีท้างคณะฯ ได้ดำเนินการขยาย

ระยะเวลาเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อโปรด

ทราบ 

 



 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง การเปิดรับผู้ช่วยสอนประจำหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะฯ ได้มีการประกาศรับสมัครผู้ช่วยสอนประจำหลักสูตรโภชนาการ

และการกำหนดอาหาร ทางคณะได้ตรวจสอบใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้สมัครไม่ผ่าน

คุณสมบัติ ทางคณะฯ ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอ่ืนๆ 

- ไม่ม-ี 
 

 

      ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุมเวลา 19.00 น. 
 

                                                                                             

(นางหน่ึงฤทัย เทพสิงห์)         (นายนฤพงศ์ สันทราย) 

    ผู้ช่วยเลขานุการ                 เลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

        (ผศ.ดร.สุริศักด์ิ ประสานพันธ์) 

                ประธานกรรมการ 

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


